



കേരള ഗസറ്റ് KERALA GAZETTE

അസാധാരണം EXTRAORDINARY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്
PUBLISHED BY AUTHORITY

വാല്യം 15
Vol. XV

തിരുവനന്തപുരം,
ബുധൻ

Thiruvananthapuram,
Wednesday

2026 ജനുവരി 28
28th January 2026

1201 മകരം 14
14th Makaram 1201

1947 മാഘം 8
8th Magha 1947

നമ്പർ
No.

342

GOVERNMENT OF KERALA

Labour and Skills (E) Department

NOTIFICATION

G.O.(P) No.5/2026/LBR.

*Dated, Thiruvananthapuram, 24th January, 2026
10th Makaram, 1201.*

S. R. O. No. 102/2026

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948) read with sub-section (2) of section 5 thereof, and in supersession of the notification issued under G.O. (P) No. 33/2017/LBR. dated 3rd May, 2017 and published as S.R.O. No. 229/2017 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 920 dated 5th May, 2017, the



Government of Kerala, after considering the objections and suggestions received on the draft proposal published as notification No.LBRD-E1/143/2024-LBRD. dated 3rd March, 2025 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 883 dated 7th March, 2025 as required under clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act and after consultation with the Minimum Wages Advisory Board constituted under section 7 of the said Act, hereby revise the minimum rates of wages payable to the classes of employees employed in the Photography and Videography sector in the State, as specified in the schedule below and fix the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date on which the revised rates shall come into force.

SCHEDULE

<i>Sl. No.</i>	<i>Post</i>	<i>Revised basic wage rate per month</i> <i>(₹)</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Group 1		
(1)	Manager	29,130
Group 2		
(2)	Photographer	28,280
(3)	Videographer	
(4)	Designer/ Graphic designer	
(5)	Video Editor	
(6)	Studio Artist	
Group 3		
(7)	Printing Technician	27,460
(8)	Camera Technician	
(9)	Camera Mechanic	
Group 4		
(10)	Assistant Videographer	26,660
(11)	Assistant Photographer	
(12)	Assistant Designer/ Graphic Designer	
(13)	Assistant Manager/ Supervisor	



(1)	(2)	(3)
Group 5		
(14)	Accountant/ Cashier	25,880
Group 6		
(15)	Marketing Executive	25,130
(16)	Photography Assistant	
(17)	Videography Assistant	
(18)	Photo Framing man	
(19)	Clerk	
Group 7		
(20)	Customer Care Executive/ Receptionist	24,400
(21)	Computer Operator	
(22)	Photocopier Operator	
Group 8		
(23)	Studio Assistant/ Lab Assistant/ Light Boy	23,690
(24)	Studio Boy/ Binder/ Framing Worker	
(25)	Lamination Worker	
Group 9		
(26)	Attender/ Peon/ Office Attendant/ Binding	23,000
(27)	Assistant/ Framing Assistant	
Group 10		
(28)	Watchman	16,120
(29)	Sweeper/ Cleaner	

Dearness Allowance

In addition to the basic rates of wages, the employees shall be eligible for Variable Dearness Allowance at the rate of ₹ 60 for every increase of one point above 165 points (2011-12=100) of the Consumer Price Index Numbers published by the Department of Economics and Statistics for District Headquarters concerned.

General Conditions

1. If any other posts in this sector are not included in the schedule above, then employees in



such post should be provided with wages at the rate of the Minimum Wages and Dearness Allowance prescribed for the employees employed in similar posts in the sector.

2. For the calculation of daily wages for categories in respect of which monthly wages have been fixed in the notification, basic monthly wage including Dearness Allowance shall be divided by 26.

3. In case of employees employed under an employer who are at present getting higher wages and benefits than the minimum wages as per this notification, then they shall continue to enjoy such higher rates.

By order of the Governor,

SHANAVAS S.,

Special Secretary to Government.

Explanatory Note

(This does not form part of the notification, but is intended to indicate its general purport.)

The Government had earlier revised the minimum rates of wages payable to the employees employed in the Photography and Videography sector in the State as per notification issued under G.O. (P) No. 33/2017/LBR. dated 3rd May, 2017 and published as S.R.O. No. 229/2017 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 920 dated 5th May, 2017. The Government have, now, decided to revise the existing minimum rates of wages in the said sector after considering the objections and suggestions on the draft proposal published as per Notification No.LBRD-E1/143/2024-LBRD. dated 3rd March, 2025 in the Kerala Gazette Extraordinary No. 883 dated 7th March, 2025 and on the advice of the Minimum Wages Advisory Board constituted under section 7 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948).

The notification is intended to achieve the above object.



കേരള സർക്കാർ

തൊഴിലും നൈപുണ്യവും (ഇ) വകുപ്പ്

വിജ്ഞാപനം

സ.ഉ.(അച്ചടി) നം.5/2026/തൊഴിൽ

തിരുവനന്തപുരം, തീയതി, 2026, ജനുവരി 24
1201, മകരം 10.

എസ്. ആർ. ഒ. നമ്പർ 102/2026

1948-ലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി ആക്റ്റിലെ (1948-ലെ 11-ാം കേന്ദ്ര ആക്റ്റ്) 3-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡവും 5-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പും കൂട്ടിവായിച്ച പ്രകാരം നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടും, 2017 മേയ് 3-ാം തീയതിയിലെ സ.ഉ. (അച്ചടി) 33/2017/തൊഴിൽ നമ്പരായി പുറപ്പെടുവിച്ചതും 2017 മേയ് 5-ാം തീയതിയിലെ 920-ാം നമ്പർ കേരള അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ എസ്.ആർ.ഒ. 229/2017 നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ വിജ്ഞാപനത്തെ അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ടും, പ്രസ്തുത ആക്റ്റിലെ 5-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് (ബി) ഖണ്ഡം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരം 2025 മാർച്ച് 3-ാം തീയതിയിലെ ഇ 1/143/2024/തൊഴിൽ നമ്പരായി പുറപ്പെടുവിച്ചതും 2025 മാർച്ച് 7-ാം തീയതിയിലെ 883-ാം നമ്പർ കേരള അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ വിജ്ഞാപനത്തിലെ കരട് നിർദ്ദേശങ്ങളിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പരിഗണിച്ചശേഷവും പ്രസ്തുത ആക്റ്റിന്റെ 7-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച മിനിമം വേതന ഉപദേശക സമിതിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ചതിനുശേഷവും, കേരള സർക്കാർ, സംസ്ഥാനത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആന്റ് വീഡിയോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകേണ്ടതായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞകൂലി നിരക്കുകൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഇതിനാൽ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഈ വിജ്ഞാപനം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

പട്ടിക

ക്രമ നം.	തസ്തിക	പുതുക്കിയ പ്രതിമാസ അടിസ്ഥാന വേതനം (₹)
(1)	(2)	(3)

ഗ്രൂപ്പ് 1

(1) മാനേജർ

29,130



ഗ്രൂപ്പ് 2

(2)	ഫോട്ടോഗ്രാഫർ	}	28,280
(3)	വീഡിയോഗ്രാഫർ		
(4)	ഡിസൈനർ/ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ		
(5)	വീഡിയോ എഡിറ്റർ		
(6)	സ്റ്റുഡിയോ ആർട്ടിസ്റ്റ്		

ഗ്രൂപ്പ് 3

(7)	പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻ	}	27,460
(8)	ക്യാമറ ടെക്നീഷ്യൻ		
(9)	ക്യാമറ മെക്കാനിക്		

ഗ്രൂപ്പ് 4

(10)	അസിസ്റ്റന്റ് വീഡിയോഗ്രാഫർ	}	26,660
(11)	അസിസ്റ്റന്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ		
(12)	അസിസ്റ്റന്റ് ഡിസൈനർ/ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ		
(13)	അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ/ സൂപ്പർവൈസർ		

ഗ്രൂപ്പ് 5

(14)	അക്കൗണ്ടന്റ്/ കാഷ്യർ	25,880
------	----------------------	--------

ഗ്രൂപ്പ് 6

(15)	മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്	}	25,130
(16)	ഫോട്ടോഗ്രാഫി അസിസ്റ്റന്റ്		
(17)	വീഡിയോഗ്രാഫി അസിസ്റ്റന്റ്		
(18)	ഫോട്ടോ ഫ്രേമിംഗ് മാന		
(19)	ക്ലർക്ക്		

ഗ്രൂപ്പ് 7

(20)	കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്/ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്	}	24,400
(21)	കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ		
(22)	ഫോട്ടോകോപ്പിയർ ഓപ്പറേറ്റർ		

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

ഗ്രൂപ്പ് 8

(23)	സ്റ്റുഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ്/ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്/ ലൈറ്റ് ബോയ്	}	23,690
(24)	സ്റ്റുഡിയോ ബോയ്/ ബൈൻഡർ/ ഫ്രേമിംഗ് വർക്കർ		
(25)	ലാമിനേഷൻ വർക്കർ		



ഗ്രൂപ്പ് 9

(26) അറ്റൻഡർ/ പ്യൂൺ/ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്/ ബൈൻഡിംഗ്	}	23,000
(27) അസിസ്റ്റന്റ്/ ഫ്രേമിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്		

ഗ്രൂപ്പ് 10

(28) വാച്ച്മാൻ	}	16,120
(29) സ്വീപ്പർ/ ക്ലീനർ		

ക്ഷാമബത്ത

അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിനു പുറമേ ഇക്കണോമിക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ഓരോ മാസവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന (2011-12=100) എന്ന ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയിലെ 165 പോയിന്റിനുമേൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ഓരോ പോയിന്റിനും പ്രതിമാസം 60 രൂപ നിരക്കിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ഷാമബത്ത (വേരിയബിൾ ഡി.എ.) നൽകേണ്ടതാണ്.

പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ

1. ഈ മേഖലയിലെ ഏതെങ്കിലും തസ്തികകൾ മേൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലായെങ്കിൽ അത്തരം തസ്തികകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ മേഖലയിലെ തസ്തികയിലുള്ള സമാനജീവനക്കാരുടെ വേതനത്തിന്റെയും ക്ഷാമബത്തയുടെയും നിരക്കിൽ വേതനം നൽകേണ്ടതാണ്.

2. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം മാസവേതനം കണക്കാക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന് ദിവസവേതനം കണക്കാക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ക്ഷാമബത്ത അടക്കമുള്ള മൊത്തം അടിസ്ഥാന മാസശമ്പളത്തെ 26 കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.

3. ഈ വിജ്ഞാപന പ്രകാരമുള്ള വേതനത്തിലും ആനുകൂല്യത്തിലും ഉയർന്ന വേതനമോ ആനുകൂല്യമോ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രകാരമുള്ള ഉയർന്ന വേതനവും ആനുകൂല്യവും തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നതിനു അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം,

ഷാനവാസ് എസ്.,

സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി.

വിശദീകരണക്കുറിപ്പ്

(ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ, അതിന്റെ പൊതു ഉദ്ദേശ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാകുന്നു.)

സംസ്ഥാനത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആന്റ് വീഡിയോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകേണ്ടതായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട്



2017 മേയ് 3-ാം തീയതിയിലെ സ.ഉ. (അച്ചടി) 33/2017/തൊഴിൽ നമ്പരായി പുറപ്പെടുവിച്ചതും 2017 മേയ് 5-ാം തീയതിയിലെ 920-ാം നമ്പർ കേരള അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ എസ്.ആർ.ഒ. 229/2017 നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം സർക്കാർ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 2025 മാർച്ച് 3-ാം തീയതിയിലെ ഇ 1/143/2024/തൊഴിൽ നമ്പരായി പുറപ്പെടുവിച്ചതും 2025 മാർച്ച് 7-ാം തീയതിയിലെ 883-ാം നമ്പർ കേരള അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനത്തിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ചതിനുശേഷവും 1948-ലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി ആക്റ്റിലെ (1948-ലെ 11-ാം കേന്ദ്ര ആക്റ്റ്) 7-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച മിനിമം വേതന ഉപദേശക ബോർഡിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചശേഷവും പ്രസ്തുത വ്യവസായത്തിലെ നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി നിരക്കുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുവാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ വിജ്ഞാപനം.

